

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2024 của**  
**Tòa án nhân dân huyện Đắk Tô**

Thực hiện Công văn số 59/TTHĐND, ngày 06/11/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIV. Ngày 10/12/2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra Báo cáo số 142/BC-TA, ngày 27/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện về công tác năm 2024 và nhiệm vụ công tác năm 2025. Kết quả thẩm tra như sau:

Qua thẩm tra, Ban pháp chế nhận thấy báo cáo của Tòa án nhân dân huyện đánh giá toàn diện kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm trên các mặt công tác Tòa án trong năm 2024. Ban pháp chế thống nhất nội dung kết quả công tác năm 2024, tồn tại, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 theo như báo cáo của đơn vị. Cụ thể:

**1. Kết quả đạt được:**

Trong năm 2024, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 247 vụ, việc (giảm 52 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết được 245 vụ, đạt tỷ lệ 99,19%, số án còn lại đang giải quyết trong thời hạn luật định. Nhìn chung công tác giải quyết, xét xử các loại án cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng; các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Công tác xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; việc cho các bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tiếp tục được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ<sup>1</sup>. Công tác xét xử, giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại đảm bảo đúng pháp luật, đúng thời hạn theo quy định<sup>2</sup>. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại cao (80,4%). Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng quy định; công khai bản án trên trang thông tin điện tử được thực hiện đảm bảo. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện hiệu quả<sup>3</sup>. Phân công và

<sup>1</sup> Án hình sự: Thụ lý 18 vụ/30 bị cáo (giảm 07 vụ/09 bị cáo so cùng kỳ năm trước) – gồm các tội phạm về trộm cắp tài sản 04 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 03 vụ, về giao thông đường bộ 04 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 02 vụ, đưa nhận hối lộ 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ. Đã giải quyết, xét xử 18 vụ/30 bị cáo, đạt 100%.

<sup>2</sup> Án dân sự: Thụ lý 107 vụ, việc (giảm 06 vụ việc so với cùng kỳ) – chủ yếu là tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng, tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất; đã giải quyết 79/90 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,77%.

Án hôn nhân và gia đình: Thụ lý 121 vụ (giảm 40 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết 121 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.

Án kinh doanh thương mại: Thụ lý 01 vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết 01 vụ, đạt 100%.

Án lao động, án hành chính: Không có.

<sup>3</sup> Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết không chấp nhận khiếu nại.



tạo điều kiện cho Hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa đảm bảo đúng quy định, phát huy được vai trò của Hội thẩm nhân dân khi tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án<sup>4</sup>.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

Qua thâm tra và giám sát trực tiếp tại đơn vị, Ban nhận thấy hoạt động của đơn vị trong năm 2024 còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Chưa chủ động áp dụng đồng bộ nhiều phương thức tổng đạt văn bản tố tụng cho đương sự cùng lúc dẫn đến một số văn bản tố tụng tổng đạt bị chậm trễ về thời hạn. Việc gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp có nội dung còn chậm, việc giải quyết án dân sự có nội dung còn sai sót<sup>5</sup>; Việc phối hợp cung cấp thông tin, phối hợp tham gia hội đồng thẩm định và định giá của một số đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xét xử, giải quyết vụ án; Số lượt tham gia hoạt động xét xử của một số Hội thẩm nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay còn rất ít; một số Hội thẩm chưa tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

**3. Kiến nghị, đề nghị:** Trong năm 2025, đề nghị đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm 2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã nêu trong báo cáo.

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng đánh giá chứng cứ, lựa chọn loại hình phạt và mức hình phạt, đảm bảo việc giải quyết, xét xử và ban hành các bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án hình sự, nhất là các vụ án trọng điểm, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong công tác giải quyết các vụ việc; tiếp tục thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử và quản lý điều hành; công khai minh bạch các bản án, quyết định của Tòa án trên công thông tin điện tử để người dân theo dõi, giám sát.

<sup>4</sup> Trong năm có 90 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử. Tổ chức cho Hội thẩm nhân dân tham gia 02 đợt tập huấn nghiệp vụ (do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức)

<sup>5</sup> Viện Kiểm sát nhân dân huyện ban hành 01 kiến nghị Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm về thời hạn gửi văn bản; 01 kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án dân sự (vấn đề về áp dụng lãi suất).



Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo công tác năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện. Kính trình HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 9 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VP, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Châu Trọng Hóa**

